

**ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.**  
**ลงพื้นที่มอบรางวัลการประชาสัมพันธ์ดีเด่นแก่เครือข่าย ปชส.**  
**สพม.38 (สุโขทัย-ตาก)**

● **นำเสนอเมื่อ** 3 ก.ย. 2561

เมื่อเร็วๆ นี้ (1 ก.ย. 61) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.)มัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอข่าวสาร” ให้กับครูผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 คน โดยมี นายอำนาจ อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดการประชุม ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 (วันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีวิไล รีสอร์ท ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย



ซึ่ง **ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร** เลขาธิการกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้เดินทางมอบรางวัลแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.38 ที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่ พร้อมแจງช่องทางสื่อสารเพื่อส่งตรงข้อมูลไปยังครู และรู้ถึงนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 3 ช่องทาง อย่างเช่น รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 07.30 น. – 08.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14 ,สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) [www.obectv.tv](http://www.obectv.tv), [www.youtube.com/obectvonline](http://www.youtube.com/obectvonline) , <https://www.facebook.com/obectvonline/> เป็นการเอาคลิปวิดีโอของโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีผลงานดี เป็นแบบอย่างได้ มาคัดเลือกมาเผยแพร่ สัปดาห์ละ 4-5

เรื่อง ซึ่งเป็นภาพความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน มาให้ได้รับชมเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อยอดงานของโรงเรียนตนเองได้ ซึ่งนั่นคือ กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ที่โรงเรียนได้รับชมตัวอย่างของโรงเรียนอื่นแล้ว เขาทำอย่างไร แล้วโรงเรียนเราทำอย่างไร จะเกิดการพัฒนากันในทุกวันนี้

นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดงบประมาณของแต่ละโรงเรียนได้อย่างมาก ปกติโรงเรียนไปศึกษาดูงานปีละหนึ่งครั้ง ได้ศึกษาหนึ่งโรงเรียน แต่ในรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” หลอมรวมสิ่งดีๆ มานำเสนอให้ศึกษาเรียนรู้กัน ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาครูด้วย พร้อมกันนี้ยังประหยัดงบประมาณจำนวนมหาศาล ซึ่งในปกติต้องใช้งบประมาณในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งละประมาณ 5-10 ล้านบาท สพฐ. จึงได้ใช้การประชุมทางไกล ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ และอยากเชิญชวนผู้บริหาร ครูทุกคน เขาร่วมช่องทาง LINE ชื่อว่า “OBEC LINE 2018” ซึ่งรองรับสมาชิกได้ถึง 300,000 คน เพื่อส่งตรงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ ส่งถึงมือครู โดยไม่รบกวนเวลาสอนหนังสือในห้องเรียน

ด้าน **นายอำนวยการ อภิชาติตรากุล** ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กล่าวว่า “งานประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา มีความสำคัญที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับหน่วยงานภายใน และต่อสาธารณชนได้ทราบ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ป้องกันความเข้าใจผิด และยังมีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จ

การประชาสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่จะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอข่าวสาร” จำนวน 2 วัน ให้กับครู ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน ให้ สามารถผลิตสื่อ พร้อมนำเสนอข่าวสาร ด้วยอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวอย่าง โทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน มาใช้ในการผลิตข่าวสาร ข้อมูล เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนได้จริง ทางแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ยังได้ฝึกการเขียนข่าว ผลิตสื่อกราฟิกแบบง่าย ๆ เทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายคลิปวิดีโอ และการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยอาศัยเทคโนโลยี เชื่อมโยงในระบบสื่อสารทางออนไลน์ มาใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

พร้อมกันนี้ **นายชนะชัย นาคหน้าทอง** ครูโรงเรียนอัมพวงวิทยาคม ผู้เข้าอบรม กล่าวว่า สิ่งที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ คือเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อให้ภาพถ่ายออกมาสวยงาม วิทยาการให้ความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย ตงแตทฤษฎีจนถึงปฏิบัติ เทคนิคการตัดต่อวิดีโอสามารถนำไปต่อยอดนำเสนอได้หลายอย่าง เช